

## สกสค.ถกออมสินให้ครูต่อเบี้ยประกันเงินกู้ ช.พ.ค.ราคาถูกลง

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2562

### สกสค.เตรียม ถก ธนาคารออมสิน ให้ครูต่อเบี้ยประกันเงินกู้ราคาถูกลง

วันนี้ (3 ก.ย.) นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าววาทตามทีครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเป็นสมาชิกการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซึงได้กูเงินในโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.5-7 กับทางธนาคารออมสิน และกูรวมธรรมจะทยอยครบกำหนดในปี 2562 เป็นจำนวนมก ทำให้ครูเงินกับโครงการดังกล่าวจะต้องทำประกันเงินกูใหม่ตามสัญญาันัน เบื้องตนตนได้หารือกับทางผู้บริหารของธนาคารออมสิน โดยยืนยันทีจะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียเงินกับการจ่ายประกันเงินกูรอบนีในจำนวนทีถูกทีสุด ทั้งนี้ธนาคารออมสินจะต้องคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตทีเสนอเงื่อนไขทีดีทีสุดและมีเบี้ยประกันทีถูกทีสุด เพือให้สมาชิก ช.พ.ค.ได้รับผลกระทบทีเป็นภาระค่าไซจ่ายต่ำทีสุด ซึงทางธนาคารออมสินก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ทั้งนีทั้งนั้นก็จะขอพิจารณาบริษัทประกันทีมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือมาประกอบการพิจารณาด้วย จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวอีกว่า ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้ออกประกาศเชิญชวนบริษัทประกันภัยเสนอกกรมธรรม์ประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.แล้ว ทราบว่ามีบริษัทประกันภัยให้ความสนใจทีจะเข้าร่วมเสนอกกรมธรรม์ประกันภัยในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมก ซึงถือเป็นเรื่องทีดี เพราะประโยชน์จะตกไปอยู่กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทีจะต้องทำประกันเงินกูในรอบนี อยางไรก็ตามตนคิดวคงใช้เวลาไม่นานคณะกรรมการรวมระหวาง สกสค.และธนาคารออมสินทีพิจารณาเรื่องนี้ น่าจะคัดเลือกบริษัทประกันภัยทีเหมาะสมได้ ทีแน่ๆ ตนมั่นใจว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันถูกกวาทีผานๆ มาอยางแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของ สกสค.พบว่า ในปี 2562 มีสมาชิกทีครบกำหนดจะต้องทำประกันเงินกูโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. 5-7 รอบใหม่ จำนวน 171,051 ราย ปี 2563 จำนวน 125,515 ราย ปี 2564 จำนวน 98,130 ราย ปี 2565 จำนวน 36,011 ราย ปี 2566 จำนวน 13,965 ราย และปี 2567 จำนวน 2,927 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 447,599 ราย ซึงถือเป็นเม็ดเงินมหาศาลของวงการประกันภัยทีหลายๆ บริษัทต่างต้องการเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งจากผลประโยชน์กอนนี.

ขอบคุณทีมาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที 3 กันยายน 2562](#)